
Mae Cynghorau Caerdydd a Bro Morgannwg yn edrych ar ffyrdd o 

wella eiriolaeth, ond mae angen eich help arnoch.

Cwblhewch yr arolwg i roi gwybod i ni 

beth yw eich barn am Eiriolaeth yn 

eich ardal. 

Rhyw ddeng munud o’ch amser y bydd eu 
hangen.

Anfonwch eich atebion yn ôl at:

Andy Cole, Cyngor Bro Morgannwg, 
Swyddfa’r Dociau, Heol yr Isffordd, Y Barri  
CF63 4RT

NEU rhowch y ffurflen yn ôl i'ch gweithiwr 
cymorth.

Y dyddiad cau yw 30 Ebrill 2021



Ydych chi’n gwybod beth yw 

Eiriolaeth ?
Ydw Nac 

ydw

Ydw Nac 
ydw

Ydych chi’n meddwl bod pobl 

yn gwybod digon am 

Eiriolaeth ? 

Ydw Nac 
ydw

Os ydych wedi cael Eiriolaeth 

o'r blaen, a fu hi’n hawdd dod 

o hyd iddi?

Do Naddo

Ydych chi’n gwybod pryd dylech chi 
ofyn am Eiriolwr ? 



Fu’r cymorth Eiriolaeth a gawsoch chi o fudd?

Ydych chi'n gwybod sut i gael eiriolaeth 

yn eich ardal?

A gawsoch unrhyw broblemau gyda'ch 

cymorth Eiriolaeth?

Defnyddiwch y blwch hwn i ddweud wrthym sut y gallwn 
wneud Eiriolaeth yn well yn y dyfodol? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________

Do Naddo


